
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Ég tel mig eftir að hafa borgað bifreiðagjöld, eldneytisskatta og allskyns gjöld af bifreiðareign og 
notkun minni í tæp 30 ár að ég sé búin að borga nóg til vegagerðar.
Auknar álögur í formi veggjalda get ég ekki sætt mig við, er alfarið á móti því!!!
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